

Số : 16/CV - HTX

V/v giúp đỡ tiêu thụ sản phẩm tắm VIP
cho người khuyết tật năm học
2024 - 2025

An Dương, ngày 01 tháng 7 năm 2024

Kính gửi : Ban giám đốc Sở GD & ĐT Hải Phòng

HTX Người tàn tật Tự Lực An Dương là một cơ sở dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật, nhiệm chất độc da cam, thành lập từ năm 1997 cho đến nay. Các đối tượng xã viên là đa dạng, có một số xã viên bị khuyết tật quá nặng. Việc đi lại và lao động trong cuộc sống đời thường gặp rất nhiều khó khăn.

Do vậy họ rất cần có một việc làm để làm vui đi những mất mát, thiệt thòi do chiến tranh hoặc rủi ro để lại trên thân thể và quãng đời còn lại của họ phải mang tật nguyên. Họ rất mong được sự quan tâm của cộng đồng và xã hội giúp đỡ để có việc làm, thêm phần thu nhập, nhằm động viên an ủi, xóa đi những mặc cảm, tự vươn lên trong đời thường để hòa nhập với cộng đồng.

Mong muốn và khát vọng của người tàn tật là chính đáng. Xuất phát từ nguyện vọng đó, hợp tác xã chúng tôi đã tạo cho họ có việc làm đơn giản như làm tắm VIP.

Sản phẩm tắm VIP tuy giá trị nhỏ bé nhưng đó là sự cố gắng của người khuyết tật. HTX chúng tôi mong sự quan tâm giúp đỡ của Ban giám đốc Sở GD & ĐT thành phố Hải Phòng cho phép chúng tôi được liên hệ tới các trường trên các quận huyện trong nội thành và một số huyện lân cận.

Với tấm lòng nhân ái "*Thương người như thể thương thân*", lấy chữ **Tâm** hướng thiện "*Đông tiền nhỏ - Nghĩa tình lớn*". Mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh hãy bớt đi một phần chi tiêu nhỏ mua sản phẩm tắm VIP ủng hộ giúp người khuyết tật từ 1 - 2 gói tắm VIP, vừa là để dùng, vừa là để phục vụ trong sinh hoạt hàng ngày trong gia đình mình, đồng thời tạo việc làm cho người khuyết tật có công ăn việc làm, có thu nhập nhằm làm vui đi những mặc cảm để được hòa nhập với cộng đồng.

Địa chỉ liên hệ: Thôn Nam Bình, xã An Hưng, An Dương, Hải Phòng.

Điện thoại : 0936.487.113 - 0827.248.856

Tài khoản: 2102.211.000.059 ngân hàng Agribank - Chi nhánh An Dương ,
Bắc Hải Phòng.

TM. BAN GIÁM ĐỐC



CHỦ TỊCH HĐQT
KIỂM GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Khoa